

➤ จรรยาบรรณผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย

Compliance and Integrity

LIXIL Group (ต่อไปนี้จะเรียก «กลุ่มบริษัท») มุ่งมั่นให้พนักงานLIXILทุกคน ปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับ ที่นำมาประยุกต์ใช้, มีการกระทำที่มีจริยธรรม ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วย กลุ่มบริษัทจึงมีความคาดหวังกับซัพพลายเออร์ทุกกิจการ ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่นำมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งการกระทำที่มีจริยธรรม ไปพร้อมกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทได้กำหนดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมการทำงานของพนักงานLIXIL ในขณะที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย (ต่อไปนี้จะเรียก «จรรยาบรรณฉบับนี้») กำหนดความต้องการต่างๆที่ทางกลุ่มบริษัทมีความคาดหวังไปที่ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ

* จรรยาบรรณฉบับนี้ กล่าวถึงหัวข้อสำหรับผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายที่ต้องปฏิบัติตามพื้นฐาน ซึ่งผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ โดยไม่มีสิ่งอื่นทดแทนกันได้หรือต้องไม่ให้ความสำคัญอันดับแรกกับหัวข้อหรือข้อบังคับอื่นๆที่เข้มงวดกว่า

ใครเป็นผู้ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการของกลุ่มบริษัทและผู้บริหารต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายของกลุ่มบริษัทหมายถึงนิติบุคคลหรือบุคคล ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ ภายใต้หน้าที่ตามสัญญาที่กระทำกับกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทคาดหวังในการจัดทำระบบโปรแกรมการปฏิบัติงาน ในกรณีนี้ที่ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายยังไม่มีระบบนี้ภายใต้การดำเนินการ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ โปรแกรมการปฏิบัติงานเป็นการจัดทำขั้นตอนของข้อกำหนด (นโยบาย) ที่เหมาะสม มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ Compliance รวมทั้งการดำเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานมีการฝึกอบรมดูงาน, สร้างระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนภายใน(ระบบข้อมูล), การสำรวจข้อเท็จจริงและตรวจติดตามภายใน, การแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นต้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคาดหวังให้บริษัทที่เป็นผู้รับจ้างช่วงของผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย มีความพยายามในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่เทียบเท่าจรรยาบรรณฉบับนี้

การตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องดำเนินการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณฉบับนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นหรือต่อสัญญาคู่ค้ากับกลุ่มบริษัท และผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ โดยต่อเนื่อง ในขณะที่ยังมีความสัมพันธ์การเป็นคู่ค้ากับกลุ่มบริษัท และมีการแสดงเจตจำนงว่าจะมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทเรียกร้อง

การฝ่าฝืนจรรยาบรรณฉบับนี้

กรณีผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายกระทำการฝ่าฝืนจรรยาบรรณฉบับนี้ อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ไม่เสถียรในการเป็นคู่ค้ากับกลุ่มบริษัท รวมไปถึงการยกเลิกการเป็นคู่ค้า

กลุ่มบริษัท เรียกร้องให้ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่นำมาประยุกต์ใช้ โดยให้ปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะหัวข้อที่กำหนดนี้เท่านั้น

สิทธิมนุษยชน

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

ห้ามเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยใช้เหตุผลในเรื่องเผ่าพันธุ์, สีผิว, ศาสนา, เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด, บรรพบุรุษ, อายุ, ความพิการ, เพศ, ตั้งครรภ์, สถานะการสมรส, รสนิยมทางเพศ, ความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่อส่วนบุคคล, คุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสหภาพ เป็นต้น

ห้ามกีดกันข่มเหง

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องนำเสนอสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่ไม่รังเกียจ, มีการเคารพซึ่งกันและกัน, ไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่มีการกีดกันข่มเหง

มาตรฐานแรงงาน

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานในระดับสากลที่ถูกกำหนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), กฎหมายแรงงานของพื้นที่ภูมิภาคหรือประเทศที่ดำเนินกิจการ อนึ่ง, กรณีไม่มีข้อแตกต่างระหว่างเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลกับข้อกำหนดของพื้นที่ภูมิภาคหรือประเทศ ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีระดับสูงกว่า

ห้ามใช้แรงงานบังคับ

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องไม่ใช้แรงงานที่ได้จากการซื้อขายร่างกาย, แรงงานพันธะสัญญา, แรงงานบังคับโดยใช้เหตุผลจากหน้าที่หรือแรงงานบังคับ

ห้ามใช้แรงงานเด็กและป้องกันผู้ใช้แรงงานอายุไม่ครบเกณฑ์

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ว่าขั้นตอนไหนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ 「เด็ก」 หมายถึงอายุ 15 ปี, อายุที่ยังอยู่ในช่วงการศึกษาระดับมัธยม หรือ อายุขั้นต่ำที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ ต้องไม่จ้างงานผู้ที่ยังอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์สำหรับภาระงานที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยหรือด้านจริยธรรม

ชั่วโมงการทำงานและค่าจ้าง

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องไม่ให้พนักงานทำงานเกินชั่วโมงทำงานสูงสุดที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจ่ายค่าจ้างบนพื้นฐานของเกณฑ์ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้

เสรีภาพในการสมาคม

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการต้องเคารพสิทธิในการเข้าสมาคมของพนักงาน โดยปฏิบัติตามสิทธิในการเจรจาเป็นหมู่คณะ พนักงานทุกคนมีสิทธิในการเข้าร่วมสมาคมในการผลักดัน • คุ้มครองการจ้างแรงงานโดยอิสระ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายยอมรับได้

ความปลอดภัย • อาชีวอนามัย

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องนำเสนอสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่ปลอดภัยถูกอาชีวอนามัย ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่อุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่ในขอบข่าย, เกณฑ์ระดับประเทศ, ระดับสากลที่ถูกกำหนดไว้ สำหรับพนักงานทุกคน

สิ่งแวดล้อม

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระดับสากล, ข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกเพื่อลดภาวะที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกิจกรรมของธุรกิจ รวมถึงการสร้างระบบที่นำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

กิจกรรมธุรกิจที่เป็นธรรม

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องปฏิบัติตามหัวข้อกฎหมายในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจ โดยมีภาระหน้าที่ค้ำึงถึงจริยธรรม, ความเที่ยงธรรม, ความรับผิดชอบ

ห้ามทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตที่นำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของธุรกิจ การเป็นคู่สัญญาหรือมีทำใหกลุ่มบริษัทมีส่วนเข้าไปพัวพันกับสัญญาอื่นในฐานะผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายของกลุ่มบริษัท ต้องไม่มีการนำเสนอ ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่สามหรือพนักงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการไม่ยอม รับผิดชอบหรือ ค่าอำนวยความสะดวกโดยเด็ดขาด ในขณะที่ต้องยื่นเสนอผลประโยชน์ที่นำส่งเสียในเรื่องความเที่ยงธรรม (รวมถึงของขวัญและการรับรอง) ให้กับพนักงาน LIXIL

* ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึงการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้รวดเร็วขึ้น ทั้งที่เป็นหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐนั้นต้องปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น การจ่ายเงินให้กับผู้รับผิดชอบด้านศุลกากร ในการยื่นพิธีการศุลกากร ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติโดยปกติอยู่แล้ว สิ่งนี้อยู่ในขอบข่ายของ ค่าอำนวยความสะดวก ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องไม่ใช้ความสัมพันธ์เชิงส่วนตัวในการทำให้เกิดผลกระทบด้านการตัดสินใจในการบริหารของพนักงาน LIXIL กรณีมีความสัมพันธ์ที่อาจเป็นไปได้ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายหรือพนักงานของผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายที่เป็นญาติพี่น้อง กับพนักงาน LIXIL ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายต้องเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องโดยเร็วกับกลุ่มบริษัท และผลักดันการเปิดเผยข้อเท็จจริง จากพนักงาน LIXIL โดยเร็ว

การแข่งขันที่เป็นธรรม

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายห้ามผูกขาดหรือกฎหมายการแข่งขันที่นำมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งต้องไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องไม่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ที่นำส่งเสียว่าขัดขวางการแข่งขันระหว่างบริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งของกลุ่มบริษัท กับกลุ่มบริษัท

ข้อจำกัดการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องไม่เป็นรัฐบาลของพื้นที่ภูมิภาคหรือประเทศหรือผู้ที่อยู่ภายใต้การ ปกครองของรัฐบาล, ผู้ที่ดำเนินธุรกิจแทนรัฐบาล, พื้นที่ภูมิภาคหรือประเทศที่อยู่ในขอบข่าย หรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ภูมิภาคหรือประเทศ และบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศ(บางกรณีอาจเป็นพลเมืองของประเทศ) ที่โดนมาตรการคว่ำบาตร นอกจากนี้ ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายต้องไม่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่เป็นผู้จัดตั้ง • กากับดูแล ที่อยู่ในขอบข่ายมาตรการคว่ำบาตร และต้องไม่ทำสัญญากับบุคคลหรือนิติบุคคลที่โดนมาตรการคว่ำบาตรจากการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

ห้ามมีความสัมพันธ์ • ค้าขายกับกลุ่มต่อต้านสังคม

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต่อต้านสังคมโดยเด็ดขาดกับกลุ่มพลังอำนาจที่ต่อต้านสังคม

การจัดทำ • รายงานบัญชีที่ถูกต้อง

กลุ่มบริษัทคาดหวังผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ในการจัดทำบันทึกการขายที่ถูกต้องตามรูปแบบที่สามารถเปิดเผยได้ ในกรณีมีการร้องขอจากกลุ่มบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นคู่ค้ากับกลุ่มบริษัท รวมถึงการจัดทำบัญชีรายจ่ายทุกประเภท

ปกป้องข้อมูลข่าวสาร • สิทธิทรัพย์สิน

ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศหรือพื้นที่ภูมิภาคที่ดำเนินกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ทำให้เกิดการรั่ว, นำไปใช้งาน, โอนย้าย, เปิดเผย, รั่วไหลอย่างไม่เหมาะสม สำหรับการรั่ว, นำไปใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นการล่วงหน้า

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้น ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง สิทธิบัตร, สิทธิการออกแบบ, สิทธิในการจัดทำ, ข้อมูลลับการตลาด, ความรู้, เครื่องหมายทางการค้า เป็นต้น

สิทธิทรัพย์สินของ LIXIL Group

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายทุกกิจการ กรณีได้รับการนำเสนอสิทธิของกลุ่มบริษัท ต้องนำไปใช้งานเฉพาะกับวัตถุประสงค์ของกิจการที่ต้องเท่านั้น นอกจากนี้ ต้องรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตาม ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติจากกลุ่มบริษัท ห้ามนำเสนอข้อมูลความลับนั้นให้แก่ผู้อื่น

